


FW


3 จาก นางสาวปิยะนุช สวัสดิ์ (คณะอุตสาหกรรมเกษตร) [ทราบและส่งต่อ](#) 10 ม.ค. 2566 16:39  
วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการต่อ

ถึง นายอนงค์ ผมขาว (คณะอุตสาหกรรมเกษตร) 

ข้อความ :  
ทราบ แจ้งตามเสนอ

FW

2 จาก นายอนงค์ ผมขาว (คณะอุตสาหกรรมเกษตร) [ทราบและส่งต่อ](#) 06 ม.ค. 2566 10:09  
วัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาเสนอ

ถึง นางสาวอุไรวรรณ ศักยภินันท์ (คณะอุตสาหกรรมเกษตร)  ทราบ 06 ม.ค. 2566 11:50

ข้อความ :  
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอุตสาหกรรมเกษตร

ด้วยสำนักงานพัฒนาธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพรอ. ร่วมกับ Dek - D ได้จัดกิจกรรม Trainer รุ่นที่ 2 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ "ทักษะดิจิทัล 5 ด้าน" ตามหลักสูตรการสร้างความรู้ความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต หรือ ETDA Digital Citizen เพื่อสร้างความตระหนักในการรู้เท่าทันภัยจากการใช้อินเทอร์เน็ต รวมทั้งแนะนำการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในยุคดิจิทัล ในรูปแบบออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ : [shorturl.at/jLNSO](http://shorturl.at/jLNSO) ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

- เพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา
- เห็นควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและผู้สนใจทราบผ่านทางระบบ CMU e-Document และนำขึ้น Web site คณะฯ ต่อไป

แพรวนภา มั่งยี

ที่ ดศ(สพธอ)๕๑๑/ว.๑๐๕๐

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม๙ (อาคารบี)

ชั้น ๒๑ เลขที่ ๓๓/๔ ถนนพระราม๙

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ETDA Digital Citizen Trainer รุ่นที่ ๒

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดกิจกรรมฯ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีการดำเนินงานที่สำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สังคมมีการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน สร้างสรรค์ และมั่นคงปลอดภัย รวมถึงมีบทบาทในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานหรือองค์กร ได้เปลี่ยนผ่านกระบวนการดำเนินงานโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเชื่อมั่น สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา สพธอ. ก็ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ตให้กับประชาชน มาอย่างต่อเนื่อง

จนในปี ๒๕๖๕ ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรการสร้าง ความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต หรือ ETDA Digital Citizen ขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักในการรู้เท่าทัน ภัยจากการใช้อินเทอร์เน็ต รวมทั้งแนะนำการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ของคนไทยในยุคดิจิทัล โดยต่อมามีการเผยแพร่หลักสูตรอบรมออนไลน์ “การสร้างความรู้ในการใช้ อินเทอร์เน็ต” และเริ่มต้นโครงการ “ETDA Digital Citizen Trainer รุ่นที่ ๑” ร่วมกับ บริษัท เด็กดี อินเตอร์ แอคทีฟ จำกัด (Dek-D) ให้แก่ บุคคลภายในหน่วยงาน ชุมชน สมาคม หรือสถาบันการศึกษา ที่ประสบ ความสำเร็จเป็นอย่างมากในการค้นหาผู้ที่มีใจรักในการส่งต่อความรู้ สู่สังคมดิจิทัล โดยในปี ๒๕๖๖ นี้ สพธอ. จึงร่วมกับ Dek-D อีกครั้งในการจัดกิจกรรม Trainer รุ่นที่ ๒ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดรับสมัครผู้ ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมออนไลน์เพื่อฝึกพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตร Digital Citizen และร่วมส่งต่อ ความรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์

ในการนี้ สพธอ. ได้พิจารณาเห็นว่าหน่วยงานของท่านเป็นหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ หรือการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายที่จะเป็นประโยชน์ต่อการผลักดันการดำเนินงานในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะนำไปสู่การร่วมพัฒนาให้สังคมได้ก้าวทันเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลในมิติต่างๆ โดยทาง สพธอ. จะมีการ ประชาสัมพันธ์เครือข่ายการดำเนินงานที่ได้ร่วมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์โครงการในครั้งนี้ในวงกว้าง ผ่านสื่อต่างๆ ดังนั้น จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัด บุคลากร ทางการศึกษา นักกิจกรรม เยาวชน ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยมีรายละเอียดบทความและภาพข่าวที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ (<https://www.dek-d.com/activity/61632/>)

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลหรือประสานงาน สามารถติดต่อสอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลท้ายหนังสือฉบับนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายมีธรรม ณ ระนอง)

รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตร ETDA Digital Citizen

โทรศัพท์ ๐๘๙ ๙๒๓ ๔๗๘๗ (สุจิตรา สารอินทร์) หรือ ๐๘๔ ๑๘๖ ๔๘๒๘ (กริช ขาวอุบลัมภ์)

อีเมล sujitra@dek-d.com หรือ krit@etda.or.th

รายละเอียดการรับสมัคร

EDC Trainer 2



กิจกรรม “ETDA Digital Citizen Trainer รุ่น 2” หรือ EDC Trainer รุ่น 2



สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ Electronic Transactions Development Agency (ETDA) มีบทบาทในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานหรือองค์กร ได้เปลี่ยนผ่านกระบวนการดำเนินงานโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเชื่อมั่น สอดคล้องตาม กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา ETDA ก็ได้ดำเนินกิจกรรม "Internet for Better Life" (IFBL) มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ตให้กับประชาชน โดยในปี 2565 ETDA จึงได้มีการเผยแพร่หลักสูตรอบรม “การสร้างความรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต” หรือ “ETDA Digital Citizen (EDC)” ผ่านทางระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ e-Learning และร่วมกับ บริษัท เด็กดี อินเทอร์เน็ตแอกทิฟ จำกัด (Dek-D) ในการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ฝึกสอนหลักสูตรการสร้างความรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต (ETDA Digital Citizen Trainer หรือ EDC Trainer รุ่นที่ 1 ) ให้แก่ บุคคลภายในหน่วยงาน ชุมชน สมาคม หรือสถาบันการศึกษา ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการค้นหาผู้ที่มีใจรักในการส่งต่อ ความรู้ สู่สังคมดิจิทัล

ในปี 2566 นี้ สพธอ. ร่วมกับ Dek-D อีกครั้งในการจัดกิจกรรม EDC Trainer รุ่นที่ 2 ขึ้น โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมออนไลน์เพื่อฝึกพัฒนาความรู้และทักษะตาม หลักสูตร EDC และร่วมส่งต่อความรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วม “อบรมออนไลน์ EDC Trainer รุ่น 2” ทาง Google Meet เป็นระยะเวลา 2 วัน จัดเต็มความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญจาก ETDA รวมถึงแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม ภายใต้หัวข้อทักษะดิจิทัล 5 ด้าน ดังนี้

- **อัตลักษณ์ดิจิทัล (Digital Identity)** เพื่อให้สามารถสร้างตัวตนที่ดีและมีมารยาทในโลกดิจิทัล
- **การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม (Digital Use)** ทั้งในแง่เวลา อุปกรณ์ การจัดการอารมณ์ ความรู้สึกและความเข้าใจผู้อื่น
- **การจัดการความปลอดภัยในโลกดิจิทัล (Digital Security)** เพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยง ป้องกัน และรับมือกับความเสียหายและภัยคุกคามออนไลน์ได้
- **การรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy)** เพื่อให้สามารถใช้งานข้อมูล ข่าวสาร และสื่อออนไลน์ต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ และเสพสื่อดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์
- **การสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication)** เพื่อให้สามารถเรียนรู้การใช้เครื่องมือทางออนไลน์ เพื่อให้ติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจการจัดการกับร่องรอยดิจิทัลที่ส่งผลดีต่อตนเองได้



หากคุณเป็นนักศึกษา คุณสามารถนำไปเป็นหนึ่งใน portfolio ที่เป็นประโยชน์ในการต่อยอดสร้างโอกาสระยะยาวทั้งเรื่องเรียน และเรื่องงาน หากคุณเป็นผู้แทนจากโรงเรียน หรือองค์กร คุณสามารถเข้าถึงสื่อในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้งานได้ (ตามเงื่อนไขที่ ETDA กำหนด) แบบฟรีๆ หรือหากคุณเป็นคนทั่วไปที่มีใจรัก นี่จะเป็นโอกาสที่จะทำให้คุณได้เปิดประสบการณ์ สร้างทักษะ และนำความรู้ที่ได้ไปสร้างโอกาสต่อสังคมได้อีกมากมาย

และนอกจากนี้หลังอบรมจะมีการสร้างคอมมูนิตีเพื่อแชร์ข้อมูลและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับ EDC Trainer คนอื่นๆ และเติมเต็มความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล เพื่อพัฒนาและขยายผลให้กับกลุ่มเป้าหมายในระยะยาว โดยหลังจาก EDC Trainer ทำภารกิจขยายผลส่งต่อความรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว ทางโครงการฯ ยังจัดให้มีเวที **Showcase** พร้อมมอบเกียรติบัตรที่ ETDA กันอีกด้วย

(\*อาจมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องรูปแบบการจัดงาน โดยพิจารณาจากสถานการณ์ COVID-19 อีกครั้ง)

## โอกาสดีๆ & สิทธิประโยชน์เพียบ!

- โอกาสสร้างคอนเน็กซ์ใหม่ๆ และได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล
- ได้รับเกียรติบัตรจาก ETDA
- ได้เป็น Digital Citizen Trainer ในสังกัด ETDA
- ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในเครือข่ายของ ETDA
- ได้รับสิทธิ์เข้าถึงคลังความรู้และสื่อการสอนจาก ETDA

## ใครสมัครได้บ้าง?

- ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ
  - สมัครเดี่ยว หรือ สมัครเป็นแพ็คเกจก็ได้
  - เป็นผู้ที่มีใจรักพร้อมเรียนรู้และฝึกฝนทักษะดิจิทัล รวมถึงแนวทางการใช้โซเชียลอย่างสร้างสรรค์
  - พร้อมเรียนรู้และมีแพสชันเรื่องทักษะทางดิจิทัล หรือการใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์
  - มีความรับผิดชอบ จัดการเวลาได้ดี และกล้าสวมบทบาทผู้สอน (เพราะภารกิจคือการอบรมและนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อ)
  - สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าอบรมทาง Google Meet ได้ครบทุกครั้ง (จะมีกิจกรรมเสริมในคอมมูนิตี้อด้วย)
  - เป็น Active Learner ที่กระตือรือร้นและชื่นชอบการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและไอเดียเมื่อเข้าร่วมอบรมทางออนไลน์
  - สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด ขยายผล และสร้างเครือข่ายพลเมืองดิจิทัล
- \* ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องแนบคลิปแนะนำตัวเอง (ความยาวไม่เกิน 1 นาที) มาด้วย

## กำหนดการกิจกรรมช่วงต่างๆ

กิจกรรม	ระยะเวลา
เปิดรับสมัคร	19 ธันวาคม 2565 - 19 มกราคม 2566
คัดเลือกรอบสัมภาษณ์	24-25 มกราคม 2566
ประกาศผลสัมภาษณ์	1 กุมภาพันธ์ 2566
อบรมผ่านช่องทางออนไลน์	4-5 มีนาคม 2566
EDC Trainer อบรมขยายผล	15 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2566
EDC Trainer Showcase ที่ ETDA	มิถุนายน 2566

\*ระยะเวลาและรูปแบบการจัดกิจกรรม (Online/On-site) อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยพิจารณาจากสถานการณ์ COVID-19

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ : [shorturl.at/jLNSO](https://shorturl.at/jLNSO)

สอบถามเพิ่มเติม

โครงการ “ETDA Digital Citizen Trainer รุ่น 2”

LINE : @edctrainer หรือ E-mail : [event@dek-d.com](mailto:event@dek-d.com)

สมัครเข้าร่วมโครงการ

